

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ช่อง 7 (12 พ.ค.60) กรมประชาสัมพันธ์ (12 พ.ค.60)</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา (14พ.ค.60)</p>	<p>เหตุระเบิดปัดตานี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดที่ จ.ปัดตานี 87 คน เป็นผู้ใหญ่ 82 คน เด็ก 5 คน พบว่าผู้ใหญ่ 43 คน มีความเครียด วิตกกังวลสูง ทั้งจากปัญหาส่วนตัวเดิม และเป็นผู้ป่วยจิตเวชเดิม ส่วนเด็กมีอาการเครียด ซึม เห็นภาพติดตา ผวา กังวลกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์อีก ครอบครัวและผู้ใกล้ชิด ต้องช่วยกันคอยสังเกตและให้ความช่วยเหลือ ซึ่งทั้งหมดต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เบื้องต้นทีมสุขภาพจิตได้แนะนำวิธีการจัดการความเครียด รวมทั้งให้ยาคลายกังวลร่วมด้วยในรายที่มีอาการเครียดมากหรือนอนไม่หลับ ทั้งนี้ พยายามให้ใช้ชีวิตประจำวันตามเดิมเท่าที่ทำได้ หรือเป็นปกติมากที่สุด</p> <p>-เสนอสรุปข่าว อธิบดีกรมสุขภาพจิตเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บและดูแลจิตใจในระยะเร่งด่วน พร้อมทั้งฝากเตือนประชาชน ไม่ควรแชร์ภาพหรือคลิปเหตุการณ์ความรุนแรง เพราะเป็นการตอกย้ำและบั่นทอนจิตใจผู้ประสบเหตุ ได้จัดทีม MCATT ดูแลจิตใจผู้บาดเจ็บทุกราย สำหรับแผนระยะกลางและระยะยาว กรมสุขภาพจิตได้มอบหมายให้ รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตเขต 12 จัดหลักสูตรการเสริมสร้างพลังใจให้ประชาชน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม การบำบัดดังกล่าวจะทำให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางจิตใจ รู้จักวิธีการผ่อนคลายความเครียด สามารถดูแลตนเองเพื่อนบ้าน และชุมชน ไม่ให้มีความเครียดหลงเหลือและปรับตัวก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤติได้</p> <p>-เสนอจดหมายชื่นชม อธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่จัดทีมจิตแพทย์ นักจิตวิทยา ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับ รพ.ปัดตานี และ สสจ.ปัดตานี ดูแลจิตใจผู้บาดเจ็บและได้รับผลกระทบ</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ (13พ.ค.60)</p> <p>เพจกระทรวงสาธารณสุข (14 พ.ค.60)</p>	<p>มัลแวร์เรียกค่าไถ่</p> <p>-เสนอข่าว มีมัลแวร์เรียกค่าไถ่ “วันนาคราย” แพร่ทางคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลไม่ได้ เริ่มจากประเทศแถบยุโรปและลามถึงเอเชีย โดยหากจะปลดล็อกเข้าถึงข้อมูล ต้องจ่ายเงินดิจิทัลให้กลุ่มแฮกเกอร์ ขณะนี้นักวิจัยด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบุว่า แม้บริษัทไมโครซอฟต์จะอัปเดตซอฟต์แวร์เพิ่มความปลอดภัยและอุดจุดอ่อนในระบบปฏิบัติการของตนแล้ว ตั้งแต่เดือนมี.ค.ปีนี้ แต่ระบบคอมพิวเตอร์จำนวนมากทั่วโลกยังไม่มีการอัปเดต โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์รุ่นเก่าในรัสเซียและอินเดีย จึงตกเป็นเหยื่อโจมตีมากกว่าประเทศอื่น ๆ</p> <p>ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับให้ดีอีเร่งตรวจสอบสถานการณ์แพร่ระบาดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ดังกล่าว พร้อมเผยแพร่คำแนะนำในการป้องกันและแก้ไขให้ประชาชนทราบโดยเร็ว เตือนประชาชนที่ใช้งานระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์ หลีกเลี่ยงการเปิดเอกสารแนบอีเมลโดยไม่จำเป็น และควรปรับปรุงระบบปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบัน หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ThaiCERT) 1212</p> <p>-โพสต์ข้อความ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สป.สธ. แจ้งกรณีปัญหาจาก malware wannacry ว่า ได้มีการแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบของจังหวัดไปแล้ว ยังไม่พบปัญหา และในส่วนกลางยังไม่พบปัญหาเช่นกัน แต่ได้เฝ้าระวังเต็มที่ โดยทำการปิดทางเข้าของระบบ internet เฉพาะส่วน ตามคำแนะนำของ ThaiCert เพื่อป้องกันการสั่งการตัวไวรัสจากต่างประเทศ</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ยาล้างไต</p> <p>-เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานผู้ป่วยได้รับอันตรายจากการใช้ยา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (12 พ.ค.60)</p>	<p>ที่อ้างสรรพคุณเป็นยาบำรุงไต บรรเทาอาการติดเชื้องของไต ระบบทางเดินปัสสาวะ 4 ราย โดยในจำนวนนี้เสียชีวิตไป 1 ราย ว่า อย.ไม่เคยอนุมัติขึ้นทะเบียนยาล้างไต ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลพบว่า รายที่เสียชีวิตมีการใช้ยาตัวอื่นร่วมด้วย โดยเฉพาะยาในกลุ่มเอ็ดเสด ที่ไม่ได้ใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ ทำให้มีผลกระทบต่อการทำงานของไต ส่วนรายอื่นนั้นเป็นผู้ที่มีปัญหาการทำงานของไต โดย อย.อยู่ระหว่างการทบทวนตำรับยาที่มีส่วนผสมของเมธิลีนบลู (Methylene Blue) ซึ่งมีข้อมูลว่าไม่มีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ดังนั้น อนุกรรมการทบทวนตำรับยาจะเสนอคณะกรรมการยาในการประชุมครั้งถัดไป ให้ถอนทะเบียนตำรับยาเมธิลีนบลูสูตรเดี่ยวที่มีอยู่ 2 ตำรับ ส่วนสูตรผสมที่มีอยู่ 10 ตำรับ อยู่ระหว่างให้ผู้ประกอบการยื่นข้อมูลประสิทธิภาพของยาเพิ่มเติมภายในเดือนนี้ หากไม่ยื่นจะเสนอให้คณะกรรมการยาพิจารณาถอนทะเบียนตำรับ ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดยื่นรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามา ทั้งนี้ ขอเตือนประชาชนว่าไม่ควรซื้อยากินเอง ผู้ป่วยโรคไต โรคไต ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ กินยาและปฏิบัติตัวตามแพทย์สั่ง การซื้อยาต่าง ๆ ควรซื้อในร้านขายยาที่มีเภสัชกรประจำอยู่ ไม่ควรซื้อตามอินเทอร์เน็ต หรือขายตรง</p>
<p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์ (12 พ.ค.60)</p> <p>ไอ.เอ็น.เอ็น (12 พ.ค.60)</p>	<p>รพ.หนองคายผ่าตัดเนื้องอกรังไข่ขนาดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ที่บุคลากรการแพทย์โพสต์ภาพเนื้องอกรังไข่ขนาด 33 เซนติเมตร น้ำหนัก 8 กิโลกรัม ที่ผ่าตัดออกมาจากผู้ป่วยรายหนึ่ง ระบุว่าได้ขออนุญาตนำภาพจากผู้ป่วยออกมาเผยแพร่ เพื่อเตือนให้สตรีดูแลตัวเองมากขึ้น</p> <p>พญ.ชัญวลี ศรีสุโข สตรี-นรีแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.พิจิตร และโฆษกแพทยสภา กล่าวว่า ขนาดก้อนเนื้องอกดังกล่าว เป็นเรื่องปกติ ขนาดสูงสุดที่เคยพบคือ 20 กิโลกรัม ส่วนเนื้องอกรังไข่อาจเป็นได้ทั้งมะเร็งและเนื้องอกธรรมดา ซึ่งเนื้องอกธรรมดาที่มีทั้งซิสต์หรือถุงน้ำ โดยเนื้องอกกับถุงน้ำพบประมาณร้อยละ 10 ของหญิงไทยวัยเจริญพันธุ์ทั่วประเทศ สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มักเกิดจากฮอร์โมนกระตุ้นรังไข่มากเกินไป จึงพบคนโสดเป็นมากกว่าคนที่แต่งงานมีลูกแล้ว จึงต้องรู้จักสังเกตและคลำก้อนเนื้อที่ผิดปกติ และพบแพทย์ โดยหากนอนราบแล้วท้องยังป่องถือว่าผิดปกติ และเวลาไม่ได้ปัสสาวะ น้ำปัสสาวะจะดันก้อนให้ลอยสูงขึ้นติดหน้าท้อง ทำให้รู้สึกแน่นท้อง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศุภชัย จรรยาผดุงพงศ์ ผอ.รพ.หนองคาย กล่าวว่า รพ.หนองคาย ผ่าตัดเนื้องอกในรังไข่ น้ำหนัก 8 กิโลกรัม ขนาดใหญ่ที่สุดที่รพ.เคยทำการผ่าตัดมาก่อน ขณะนี้ผู้ป่วยอาการปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด</p> <p>ทั้งนี้ เนื้องอกรังไข่ (ovarian tumor) พบได้ในหญิงทุกอายุ แบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 1.ถุงน้ำที่เกิดขึ้นจากการทำงานของรังไข่ 2.เนื้องอกรังไข่ที่ไม่ใช่มะเร็ง 3.มะเร็งรังไข่ อาการที่พบได้คือ สามารถคลำได้ก้อนด้วยตัวเองที่ท้องน้อย บางรายอาจมีอาการปวด ท้องน้อย บางรายอาจรู้สึกท้องโตขึ้น ปัสสาวะบ่อย ซึ่งเป็นอาการของก้อนกดทับกระเพาะปัสสาวะ ท้องผูก ถ่ายอุจจาระลำบาก ส่วนกลุ่มที่ไม่มีอาการ แพทย์จะตรวจพบจากการตรวจภายในในการตรวจร่างกายประจำปี ดังนั้น จึงขอให้สตรีทุกคนตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (12 พ.ค.60)</p>	<p>ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติปราบทุจริต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับฟังการบรรยายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) จาก รศ.มาณี ไชยธีรานุวัฒน์ศิริ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ป.ป.ช. และนางนันทชา เกิดศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และกล่าวว่า สธ.ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ภายใต้นโยบายการปฏิรูปประเทศไทย สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 10 ธรรมนูญสุขภาพและการป้องกันการทุจริต ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 ใน ปี พ.ศ.2560-2564 ส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล</p>
<p>มติชน (15 พ.ค.60)</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวถึงการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินเฝ้าระวังป้องกันควบคุม และรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน ว่า มีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาที่สำคัญ อาทิ แนวทางการควบคุมโรคโดยใช้กลไกของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้อสม.เคาะประตูบ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังผู้ถูกสัตว์กัด โดยจะพิจารณานำมาใช้ในการดำเนินงานกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ทั้งนี้ สธ.มีมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันควบคุมโรค ได้แก่ 1.สร้างความตระหนักให้ประชาชนปฏิบัติตนหลังถูกกัดอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	การเสียชีวิต และการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ 2.เมื่อพบสัตว์สงสัยในพื้นที่ ให้ควบคุมโรคโดยเร็วที่สุด 3.ออกสอบสวนโรคร่วมกันภายใน 24 ชั่วโมง ค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคให้มารับการฉีดวัคซีนภายใน 48 ชั่วโมง
เดลินิวส์ (14พ.ค.60)	<p>ปัญหาขาดแคลนบุคลากรสุขภาพจิต</p> <p>-เสนอข่าว นต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยว่า คนไทยมีปัญหาสุขภาพจิตกว่า 7 ล้านคน ขณะที่บุคลากรสุขภาพจิตยังขาดแคลน โดยเฉพาะจิตแพทย์และพยาบาลจิตเวช โดยจิตแพทย์มี 675 คน ต่ำกว่าจำนวนที่จำเป็นคือ 1,319 คน เฉลี่ยจิตแพทย์ 2 คนต่อประชากร 1 แสนคน ส่วนพยาบาลจิตเวชมี 3,422 คน ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ต้องมี 7.1 คนต่อประชากร 1 แสนคน และยังขาดพยาบาลจิตเวชสำหรับเด็กและวัยรุ่นอย่างมาก กรมฯ ได้เร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรและการกระจายตัวให้ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการใกล้บ้านและทั่วถึง โดยใช้ 2 มาตรการหลักคือ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพิ่มพูนความรู้ด้านสุขภาพจิตให้แก่แพทย์และพยาบาลทั่วไป และผลิตจิตแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการรักษาโรคที่ยุ่ยากซับซ้อน</p>
ข่าวสด (12 พ.ค.60)	<p>โรคคั่งผอม-ภาวะอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กเป็นโรคคั่งผอมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อาการคือ กลัวอ้วนจนมีการล้วงคอให้อาเจียน กินยาระบายมาก ๆ ไม่กินอาหาร ทั้งที่ผอมอยู่แล้ว โดยคนไข้อายุน้อยสุดที่พบเด็กป.3 หากพ่อแม่หรือครูสังเกตเจอ ให้รีบส่งเข้ารับการรักษา เพราะอาจเกิดอันตรายได้ ส่วนเด็กที่เป็นโรคอ้วน ต้องมีการปรับพฤติกรรมการกินของเด็ก ๆ ให้เหมาะสม</p> <p>ศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยนนท์ กุมารแพทย์ และอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต กล่าวว่า ในไทย ผู้ใหญ่ 1 ใน 3 มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ส่วนเด็กอายุ 6-14 ปี สราวจเมื่อปี 2558 ในเขตกรุงเทพฯ พบว่ามีภาวะโรคอ้วน ร้อยละ 12.6 และจากการสำรวจใน 5 โรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยดูดี เมื่อปี 2559 พบว่า มีภาวะโรคอ้วนร้อยละ 16.6 ส่วนใน.ร.เอกชน พบว่าเด็กมีภาวะโรคอ้วนเพิ่มขึ้น 2 เท่า จากร้อยละ 18.9 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 34 ในปี 2559</p>
กรมประชาสัมพันธ์ (12 พ.ค.60)	<p>ผู้ดำเนินการสปา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฐ์ ตั้งนภกร อธิบดีกรม สบส. กำหนดหลักเกณฑ์ การทดสอบและประเมินความรู้ ผู้ดำเนินการสปา ต้องจบปริญญาตรีหรือได้รับวุฒิปัฒนหลักสูตรผู้ดำเนินการสปา 100 ชั่วโมงขึ้นไป ส่วนผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา) ที่สอบผ่านและได้รับการรับรองก่อนประกาศฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตภายใน 180 วัน คือภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2560</p>
ไทยรัฐ (14พ.ค.60)	<p>เมืองสุขภาวะดีครบวงจร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฐ์ ตั้งนภกร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯ บูรณาการการทำงานร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดตั้งเมืองสมุนไพรใน 4 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี สกลนคร เชียงราย และปราจีนบุรี โดยเลือกปราจีนบุรีเป็นจังหวัดนำร่องเมืองสุขภาวะดีครบวงจรที่มีความหลากหลาย อาทิ สปา นวดไทย การรักษาพยาบาลทั้งแผนไทยและปัจจุบัน ศูนย์การค้าด้านสมุนไพร เป็นต้น โดยเน้นครอบคลุมใน 4 มิติ คือ โครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การรักษาโรคและการฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งได้ร่วมมือกับพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ดำเนินงานภายใต้รูปแบบประชารัฐ</p>
มติชน (14พ.ค.60)	<p>เตือนโรคระบาดหน้าฝน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนที่จะเดินทางไปต่างประเทศให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองหรือสถานที่ที่อาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก เนื่องจากช่วงเดือนเม.ย.ที่ผ่านมาเกิดการระบาดในประเทศจีน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 28 ราย ขณะเดียวกันขอให้เฝ้าระวังโรคมือเท้าปากในเด็กเล็ก เนื่องจากเป็นช่วงเปิดเทอมและเข้าสู่หน้าฝน โดยช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค. 2559 ที่ผ่านมา พบเด็กป่วยด้วยโรคมือเท้าปากกว่าร้อยละ 60 ส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ขอให้ผู้ปกครอง ครู หรือผู้ดูแลเด็กเล็กช่วยกันสอดส่อง เพราะโรคนี้ไม่มีวัคซีนป้องกัน</p>
สยามรัฐ (14พ.ค.60)	<p>มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิมงคล เลขาธิการ อย. นำสื่อมวลชนดูงานหมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีรี่ บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่หมู่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตก้อนเห็ดอินทรีรี่ครบวงจร โดยใช้นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน Primary GMP และได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับยอดเยี่ยม กินดี ในปี 2554 ส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ทั้งนี้ อย.ได้ตั้งเป้าหมายในปี 2560 จะพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย 443 แห่ง จาก 74 จังหวัด พร้อมทั้งพัฒนาสถานประกอบการที่มีความพร้อมในการเป็นต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่าย ในปีนี้ 55 แห่ง จาก 51 จังหวัด</p>
<p>สยามธุรกิจ (13พ.ค.60)</p>	<p>กรณีมีมิดนาโนรักษามะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว กรณีเครือข่ายแพทย์แผนจีนเพชรน้ำหนึ่งแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการการรักษาโรคมะเร็งแห่งอาเซียน และสมาคมหอการค้าไทยของชาวมณฑลกว่างซี ประจำประเทศไทย แลกงวิธีรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคนิคสมัยใหม่ในหัวข้อ "ความก้าวหน้าของการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคนิคสมัยใหม่" ซึ่งระบุว่าครั้งแรกของประเทศไทย โดยการใช้มิดนาโนนั้น</p> <p>นพ.วีระวุฒิ อิมสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็ง กล่าวว่า นวัตกรรมนี้ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ ในปี 2006 จึงไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ และในไทยมีการรักษาด้วยมิดนาโนที่รพ.ศิริราช ตั้งแต่ปี 2557 ให้การรักษาผู้ป่วยแล้ว 21 คน ซึ่งการรักษามะเร็งด้วยมิดนาโนจะทำให้เฉพาะมะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน หรือในจุดที่หากผ่าตัดจะเสี่ยงได้รับอันตราย เพราะใกล้เส้นประสาท เส้นเลือด หรือหลอดเลือดสำคัญ ขนาดของก้อนมะเร็งใหญ่ไม่เกิน 5 ซม. เหมาะใช้กับมะเร็งเฉพาะจุด ไม่ลุกลาม จึงอยากให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการรักษามะเร็ง เพราะทุกอย่างมีข้อจำกัดและข้อบ่งชี้เฉพาะโรคกับเทคโนโลยี</p>
<p>ไทยรัฐ (12 พ.ค.60)</p>	<p>รักษามะเร็ง-หัวเราะบำบัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สิทธิ ลิขิตนุกูล แพทย์สังคมสื่อสารเพื่อคุณธรรม กล่าวว่า ได้เป็นตัวแทนแพทย์ไทยด้านเวชปฏิบัติองค์รวม เดินทางไปศึกษาดูงานที่รพ.ฟูต้า สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มุ่งเน้นการรักษาผู้ป่วยมะเร็งลุกลามระยะสุดท้าย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยืดอายุผู้ป่วยและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยใช้การหัวเราะบำบัดควบคู่กับการรักษามะเร็งด้วยการฉีดความเย็นเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง ซึ่งรพ.ฟูต้าได้จัดอบรมให้ความรู้กับแพทย์หลาย ๆ ประเทศ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และไทย ซึ่งจะนำความรู้มาจัดสัมมนาเชิงสุขภาพให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจวิธีการรักษาเบื้องต้นด้วยการหัวเราะบำบัด ในจังหวัดนครราชสีมา เพชรบุรี ชลบุรี และสงขลา ต่อไป</p>
<p>ไทยรัฐ (13พ.ค.60)</p>	<p>ฝึกสมาธิช่วยบำบัดเครียด</p> <p>-เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า มีผลวิจัยจากต่างประเทศว่าการฝึกสติและสมาธิสามารถจัดความเครียดออกจากจิตใจได้สำนึกได้ผลดีที่สุดและยั่งยืน จึงได้จัดทำคู่มือสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO) เพื่อเผยแพร่ความรู้และวิธีจัดความเครียดที่ถูกต้อง ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ www.thaimio.com</p> <p>ด้าน นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สติเป็นจิตที่มีคุณภาพในขณะที่ทำงาน ส่วนสมาธิเป็นจิตที่มีคุณภาพขณะพัก ทั้ง 2 ส่วนสัมพันธ์เกื้อหนุนกัน การนั่งสมาธิทุกวัน ๆ ละ 10-20 นาที จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตัวบุคคล ทำให้การทำงานดีขึ้น ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น แสดงออกอย่างระมัดระวัง ตระหนักรู้ตัวเอง ทำให้จิตมีความรัก ความเมตตา เสียสละ อดทน แนะนำวิธีฝึกสมาธิ 3 ขั้นตอน 1.ฝึกหยุดความคิด 2.ฝึกจัดการความคิดที่มาจากจิตใจสำนึก 3.ฝึกจัดการกับความวุ่นวายที่เกิดจากจิตใจเริ่มสงบ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (15พ.ค.60)</p>	<p>โครงการนมฟลูออไรด์</p> <p>-เสนอบทความ ในโอกาสวันพีชมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ทอดพระเนตรความก้าวหน้ากิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ณ พระราชวังดุสิต</p> <p>-นพ.ณัฐพร วงศ์สุทธิภกร รองอธิบดีกรมอนามัย เผยความคืบหน้าโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุว่า ขณะนี้ดำเนินการใน 12 จังหวัด สามารถผลิตนมฟลูออไรด์ครอบคลุมเด็ก 1.3 ล้านคน มีโรงนมร่วมผลิตนมฟลูออไรด์ 26 โรงทั่วประเทศ ปีนี้จังหวัดที่ดำเนินโครงการนมฟลูออไรด์ฯ และโรงนมร่วมกันจัดอบรมพัฒนาสายส่งนมให้มีความรู้การจัดเก็บและจัดส่งอย่างมีมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ทำการศึกษาขั้นตอนวิธีการผลิตนมผง พบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเติมฟลูออไรด์ในน้ำนมดิบเพื่อผลิตเป็นนมผงฟลูออไรด์</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>ความสะอาดตู้น้ำดื่ม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากการเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคโรงเรียนส่งเสริม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(13พ.ค.60)	<p>สุขภาพตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในปี 2558 พบว่า มีคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 37.5 โดยพบการปนเปื้อนแบคทีเรียมากที่สุด ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการใช้แก้วน้ำร่วมกัน ไม่ล้างแก้วน้ำก่อนดื่ม ไม่มีการดูแลบำรุงรักษาตู้น้ำเย็นหรือเครื่องกรองน้ำให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ และไม่ทำความสะอาด เปลี่ยนไส้กรอง หรือล้างย้อน ตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ การปนเปื้อนจากการขนส่งและการเก็บรักษาน้ำดื่ม รวมถึงโรงเรียนใช้น้ำจากผู้ผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน และปัญหาไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าช็อต เนื่องจากไม่ติดตั้งสายดิน ตลอดจนความเฉอะแฉะของจุดตั้งตู้น้ำดื่ม ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยของนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ในโรงเรียน รวมถึงผู้ที่เข้ามาติดต่อที่โรงเรียน ผู้ดูแลตู้น้ำดื่มต้องทำความสะอาดให้พร้อมใช้งาน และควรล้างเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละครั้ง</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ (12 พ.ค.60)</p>	<p>อภัยภูเบศรจัดงานมหกรรมสุขภาพอาเซียน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรัญ บุญฤทธิการ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดเผยว่า ได้จัดงานมหกรรมสุขภาพอาเซียน ระหว่างวันที่ 14-19 พ.ค. 2560 เพื่อรวบรวมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ดั้งเดิมในประเทศอาเซียน พัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้นำด้านการแพทย์ดั้งเดิมในอาเซียน โดยเชิญเครือข่ายหมอยาพื้นบ้านอาเซียน 9 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา อินเดียน อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไทย รวมทั้งสิ้น 42 คน</p> <p>ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร รองผอ.ด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า จะมีการหารือกันในเครือข่ายประเทศอาเซียนถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา โดยการรวมพลังในการขึ้นทะเบียนสมุนไพร ภูมิปัญญา ร่วมกัน ซึ่งต้องหารือรายละเอียดว่าจะดำเนินการอย่างไร เพื่อรักษาภูมิปัญญาที่มีเฉพาะแพทย์ตะวันออกเท่านั้น</p>
<p>เดลินิวส์ (12 พ.ค.60)</p>	<p>ตรังรวมพลังอสม.เดินตามรอยพ่อ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก นพ.สสจ.ตรัง ร่วมกับ สมาคมอสม. จ.ตรัง จัดงาน "หมื่นดวงใจ อสม.ตรัง ตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน สุขภาพดี บนวิถีพอเพียง (อสม.นักจัดการสุขภาพ) และวันอสม.แห่งชาติ จ.ตรัง ครั้งที่ 20 ปี 2560"</p>
<p>ไทยรัฐ (13พ.ค.60)</p>	<p>สสจ.ชัยนาทเตือนโรคหูดับ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นพ.สสจ.ชัยนาท กล่าวว่า ช่วงหน้าร้อนควรระวังเรื่องการบริโภคอาหารแบบสุก ๆ ดิบ ๆ เช่น ลาบ หลู้หมูดิบ หมูกระทะปิ้งย่างไม่สุก จิ้มจุ่มที่ต้มไม่สุก ควรงดอาหารดิบไปถวายพระสงฆ์ เพราะเสี่ยงติดเชื้อโรคไข้หูดับ อาจทำให้หูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตได้</p>
<p>ไทยรัฐ (14พ.ค.60)</p>	<p>โรคมะเร็งตับ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผอ.รพ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เปิดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอนวัตกรรมสุขภาพ โครงการตำบลจัดการสุขภาพดี ในหัวข้อมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรพ.สต. 17 แห่ง จาก 15 ตำบล และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม</p>
<p>แนวหน้า คอลัมน์ พินิจ-พิचारณ์ (14 พ.ค. 2560)</p>	<p>โครงการไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอบทความ สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ร่วมกับสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย สถาบันประสาทวิทยา สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสสส. จัดทำโครงการ "คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน" ภายใต้ 4 แนวคิดคือ 1.ทำอย่างไรให้ประชาชนไม่เจ็บป่วย 2.ทำอย่างไรให้ผู้ป่วยและญาติพี่น้องสามารถดูแลการป่วยขั้นต้นและร่วมมือกับแพทย์ให้ได้ผลยิ่งขึ้น 3.เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยหรือญาติรู้การบรรเทาหรือระงับอาการในขั้นต้น หากอาการไม่ดีขึ้น รู้จักปรึกษาแพทย์หรือโทรแจ้ง 1669 เพื่อขอคำแนะนำหรือขอรถพยาบาลฉุกเฉินไปรับผู้ป่วย และ 4.สร้างระบบและแนวทางช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างถูกวิธี เหมาะสมและทันการ สำหรับการเจ็บป่วยฉุกเฉินแต่ละชนิดและระดับความรุนแรง ตั้งแต่ที่เกิดเหตุจนถึงโรงพยาบาล โดยให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งได้ผลดีที่สุดและประหยัดที่สุด</p>
<p>เดลินิวส์ (12 พ.ค.60)</p>	<p>พิสูจน์คุณภาพกระทะโคเรีย คิง</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการ สคบ. เปิดเผยว่า ผู้บริหาร บริษัท วิซาร์ด โซลูชั่น จำกัด ผู้จำหน่ายกระทะโคเรีย คิง ได้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเรื่องโฆษณาสินค้าและราคาของกระทะนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ พร้อมนำตัวอย่างกระทะมาให้สคบ.ทดสอบคุณภาพ 4 ใบ ซึ่งสคบ.ได้ส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการพิสูจน์ จะสรุปได้ 1-2 วันนี้ ว่าเคลือบหลายชั้นเหมือนตามที่โฆษณาหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามนั้น จะมีความผิดต้องรับโทษตามกฎหมาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์เดลินิวส์ (12 พ.ค.60)	<p>สารเร่งสุกทุเรียน</p> <p>-เสนอข่าว นายสุชาติ จันท์เหลือ่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผลไม้สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กล่าวถึง กรณีประเทศจีนตักกลับทุเรียนไทย หลังผู้บริโภคชาวจีนร้องเรียนว่าพบทุเรียนด้อยคุณภาพ ใช้ไขมันผสมสารเร่งสุก ทำให้ทุเรียนอ่อนมีเนื้อสีเหลืองแต่รับประทานไม่ได้ และผลทุเรียนเกิดการเน่าเสีย ว่า ยืนยันไม่เคยพบเกษตรกรหรือผู้ค้าใช้วิธีผสมไขมันกับสารเร่งสุกในทุเรียนเพื่อการส่งออก ในพื้นที่ จ.จันทบุรี จะพบเพียงผู้ส่งออกบางกลุ่มนำมาผสมใช้ซุกทุเรียนผลแก่ ที่รอการส่งออก เพื่อปกป้องร่องรอยของหนามทุเรียน ที่เกิดมีตำหนิชำหรือรอยขีดข่วน ส่วนจะมีผลทำให้ซึมเข้าไปถึงเนื้อด้านในของทุเรียนหรือไม่ ต้องรอผลการตรวจสอบเชิงวิทยาศาสตร์ของกรมวิชาการเกษตรและกระทรวงสาธารณสุข ว่าการใช้ไขมันผสมน้ำยาเร่งสุกเพื่อทำให้ทุเรียนอ่อนมีเนื้อสีเหลืองนั้น มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน</p>
เดลินิวส์ (12 พ.ค.60)	<p>โรงงานปล่อยน้ำเสีย จ.ฉะเชิงเทรา</p> <p>-เสนอข่าว นายสมชาย กมลวงษ์ นายก อบต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน ว่า โรงงานรีไซเคิลพลาสติกปล่อยน้ำเสียลงลำราง บริเวณหมู่ที่ 2 ต.เกาะขนุน ทำให้น้ำเน่าเสีย ต้นยูคาลิปตัสจำนวนมากเหี่ยวเฉาตาย จึงประสานงานไปยัง อ.พนมสารคาม ทหารชุดประสานงานพื้นที่ อ.พนมสารคาม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ไปตรวจสอบ พบว่าน้ำในลำรางมีสีดำ ส่งกลิ่นเหม็น โหลซึมเข้าพื้นที่ของชาวบ้านเป็นแนวยาว เบื้องต้น เจ้าของโรงงานจะถมดินเป็นแนวคั่นกั้นน้ำสูง 1 เมตร บดอัดแน่น เพื่อป้องกันน้ำเสียรั่วซึมเข้าไปในพื้นที่ใกล้เคียง และให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบลส่งน้ำไปตรวจคุณภาพว่ามีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์เลี้ยง และสามารถทำให้ต้นไม้ตายได้หรือไม่ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>
มติชน (12 พ.ค.60)	<p>ฟ้าผ่าเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุคนถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตในทุ่งนา พื้นที่หมู่ 8 บ้านกมม่วง ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เป็นชาย 2 ราย คือ นายคำแพง เสวดี อายุ 44 ปี และนายบัวหลั่น บุญเชิดชู อายุ 47 ปี โดยทั้งคู่มารับจ้างไถปรับพื้นที่นาเพื่อเตรียมปลูกข้าว ระหว่างทำงานมีพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนัก จึงพากันขับรถไถเข้าไปหลบฝนในห้างนาบริเวณดังกล่าว และเกิดฟ้าผ่าใส่ร่างของทั้งคู่จนสลบแน่นิ่งและเสียชีวิตในที่สุด</p>
เดลินิวส์ (12 พ.ค.60)	<p>-เสนอข่าว เกิดเหตุคนโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตที่กลางทุ่งนาก่อนขมจัน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี คือ นายสมชาย ทับทองดี อายุ 47 ปี เบื้องต้นคาดว่า ขณะเดินดูเครื่องสูบน้ำกลางทุ่งนาระหว่างฝนตกหนัก เกิดฟ้าผ่าลงมาใส่ร่างจนเสียชีวิต</p>
เดลินิวส์ ไทยรัฐ (13พ.ค.60)	<p>โรคชิกกา</p> <p>-เสนอข่าว รัฐบาลบราซิลยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของไวรัสชิกกา หลังมีการลดลงอย่างมากทั้งผู้ติดเชื้อชิกกาและผู้ป่วยโรคไมโครเซฟาเลียหรือโรคศีรษะเล็กที่เป็นผลข้างเคียง โดยระหว่างเดือน ม.ค.-เม.ย. ปีนี้ มีรายงานผู้ติดเชื้อชิกกา 7,911 ราย ลดลงร้อยละ 95.3 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกมีประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากการแพร่ระบาดของไวรัสชิกกาในบราซิลตั้งแต่เดือน พ.ย. ปีที่แล้ว</p>
มติชน (13พ.ค.60)	<p>โรคไข้หวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์คณะกรรมการสุขภาพและการวางแผนครอบครัวแห่งชาติของจีน ระบุว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ จีนมีผู้เสียชีวิตจากเอช 7 เอ็น 9 รวมทั้งสิ้น 211 ราย มากกว่ายอดผู้เสียชีวิตรวมในปี 2559 ถึง 3 เท่า ขณะที่ผู้ติดเชื้อใน 4 เดือนแรกรวมทั้งสิ้น 529 ราย เปรียบเทียบกับปี 2559 ทั้งปีมีผู้ติดเชื้อรวม 264 ราย</p>
ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ (14พ.ค.60)	<p>โรคอีโบล่า</p> <p>-เสนอข่าว นายโอสถ อิลูก้า คาเลนก้า รมว.สธ.คองโก และเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลก ยืนยันการเสียชีวิตของผู้ป่วย 3 ราย จาก 9 ราย เกิดจากเชื้อไวรัสอีโบล่าที่กลับมาระบาดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของคองโก ห่างจากกรุงกินชาซา 1,300 กิโลเมตร และมีรายงานว่า กลุ่มเครือข่ายการแพทย์สากลกว่าได้เตรียมวัคซีนต้านไวรัสอีโบล่าไว้แล้ว 300,000 โดส หากเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง</p>
เดลินิวส์ (12 พ.ค.60)	<p>สถิติการตายทารก-แม่เวเนซุเอลา</p> <p>-เสนอข่าว ทางกรมเวเนซุเอลาเผยแพร่รายงานด้านสาธารณสุขของปีที่แล้ว พบอัตราการเสียชีวิตของทารกเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 การเสียชีวิตของมารดาเพิ่มขึ้นร้อยละ 65 จำนวนผู้ป่วยโรคมาลาเรียเพิ่มขึ้นร้อยละ 76 นอกจากนี้ ยังมีผู้ป่วยโรคคอติบและไซซิกาเพิ่มขึ้นด้วย สะท้อนถึงผลกระทบด้านสาธารณสุขที่สืบเนื่องมาจากวิกฤติด้านเศรษฐกิจ และนับเป็นรายงานฉบับแรกหลังรัฐบาลไม่เปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้มาเกือบ 2 ปี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ (12 พ.ค.60)</p>	<p>ยา 'รีโทรไวรัส' ยืดอายุผู้ป่วยเอดส์</p> <p>-เสนอข่าว ผลวิจัยล่าสุดของนักวิจัยมหาวิทยาลัยบริสตอล ในวารสารการแพทย์แลนเซต ระบุว่า คนหนุ่มสาว วัย 20 ปี ที่เริ่มต้นรับยาต้านรีโทรไวรัส ในปี 2553 มีอายุยืนยาวกว่าผู้ป่วยที่ไ้ยาครั้งแรกเมื่อปี 2539 โดยนักวิจัยเก็บข้อมูลผู้ติดเชื้อเอชไอวี 88,5000 คน ทั้งในยุโรปและอเมริกาเหนือ ซึ่งเข้าร่วมในการศึกษา 18 ชั้น พบว่าผู้ป่วยวัย 20 เศษที่เริ่มได้รับยาต้านรีโทรไวรัส หลังปี 2551 มีอายุคาดว่าจะเสียชีวิตที่ 78 ปี เทียบกับประชากรทั่วไป แสดงว่า การเริ่มต้นรักษาแต่เนิ่น ๆ เป็นปัจจัยสำคัญทำให้ชีวิตยืนยาวและแข็งแรง</p>
<p>ไทยรัฐ (12 พ.ค.60)</p>	<p>ฝุ่นละอองจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกรายงานว่า มี 6 เมืองในโลกที่กำลังเผชิญกับฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและอาจทำให้เสียชีวิตจากมลภาวะเป็นพิษ โดยมีการวิจัยพบว่า มลพิษที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี อาจก่อให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้มากกว่า 7,000 ราย ดังนั้น จากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ภายในระยะเวลา 40 ปี คาดว่าจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตถึง 280,000 คน มลพิษอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ โรคทางเดินหายใจ และติดเชื้อในปอด ซึ่งกลุ่มประชากรเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในประเทศแถบทวีปเอเชีย</p>
<p>ไทยรัฐ (12 พ.ค.60)</p>	<p>วัคซีนโรคตา</p> <p>-เสนอข่าว รัฐมีแผนทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย กำลังบรรจุวัคซีนโรตาไวรัส ลงในโปรแกรมการให้วัคซีน เพื่อต่อสู้กับโรคอุจจาระร่วงรุนแรง โดยการให้วัคซีน 3 ครั้งทางปาก ครั้งละ 5 หยด ในระยะเวลา 6 สัปดาห์, 10 สัปดาห์ และ 14 สัปดาห์ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานและรพ.ของรัฐ พร้อมกับวัคซีนตัวอื่น ๆ อีก 12 โรค</p>
<p>ไทยโพสต์ ข่าวสด กรมประชาสัมพันธ์ (15พ.ค.60)</p>	<p>อหิวาตกโรคระบาดในเยเมน</p> <p>-เสนอข่าว เอเอฟพีรายงานว่า เกิดการระบาดของอหิวาตกโรคในประเทศเยเมน มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 115 ราย และมีผู้ป่วยในโรงพยาบาลอีกกว่า 8,500 คน โดยคณะกรรมการโรคติดต่อของสภากาชาด ระบุว่า การระบาดกำลังเกิดขึ้นอย่างหนัก ถือเป็นการะบาดของครั้งที่ 2 ในเยเมน ตั้งแต่ 27 เม.ย.ที่ผ่านมา</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch